



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
1. อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้า					
1	รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย	รองศาสตราจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้า
2. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว					
2.1. อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย					
2	ดร.อรพินท์ อินศวร	อาจารย์	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
3	นายณรงค์ ใจเที่ยง	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4	ดร.อภิชาติ บัวกล้า	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
5	ดร.วรเทพ แซ่ล่อง	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
6	ผศ.ดร.วาทีดา ผจญภัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ					
7	ดร.เกศราพรพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
3. ผู้ที่อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ					
8	ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
9	นายศรานุฒิ แสงคำ	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
10	ดร.ณัฐ นาเอก	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
11	ดร.ปรัชญา นวนแก้ว	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
12	ดร.กิตติศักดิ์ แจ่มขันธ์	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
4. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว					
4.1. อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ					
13	ผศ.ดร.ไพศาล จีฬา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
4.2. อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน					
14	ดร.พัชรียา อัมพุด	อาจารย์	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน
5. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน					
15	ดร.สนธยา สุขขิง	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน

45	ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
46	ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
47	ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
48	ดร.ณิฏฐา เสวีรุผล	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
49	ดร.นฤมล เสททยะ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
50	ดร.อาทิตย์ ทิมข่ม	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
51	ดร.รัฐภาคย์ หทัยวิไลพรหม	อาจารย์	คณะศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
52	นายเอกพงษ์ เรือนอุ้น	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
8. อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา					
53	ดร.ไผ่แดง ชวัญใจ	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
54	ดร.นิจติยา สุวรรณสม	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
55	ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
56	ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย	อาจารย์	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
57	ดร.ก.รวิวุฒิ ระเบียบเหตุ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
58	ดร.อทิติ วลัยชัยเพียร	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
59	นางสาวนิโลบล คำยันต์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
60	ผศ.ดร.สาคร เมฆรักขานิช	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
61	ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน	อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
62	ดร.จักรินทร ศรีวิไล	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
63	ดร.พัชรินทร์ ลังวาลย์	อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
64	ผศ.ดร.อดิษฐ์ อำนวยพรเลิศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
65	ผศ.ดร.นภานันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา

66	ผศ.ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
67	นางสาวกฤษณา พุกอินทร์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
68	ดร.อำนาจ อ่อนสอาด	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
69	ผศ.ดร.สุริยาวัช ประอ้าย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
70	ดร.ชัยพัฒน์ ลาพิณี	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
71	ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
9. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน					
72	รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสากแก้ว	รองศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
73	นายมนุชชัย มະโนธรรม	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน(เทียบตำแหน่ง)
10. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ					
74	นายนคร คำร้อง	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ
11. อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ					
75	นางสาวจิรวรรณ สุวรรณสุจริต	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ
76	นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ
77	ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ
78	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ
79	ดร.นภา ราชตา	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ
80	นางสาวพัชรินทร์ คัสเดศรี	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลงานทางวิชาการ
12. อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ					
81	นางสาวปณภัสร์ ศิริธีราธิกุล	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
82	นางสาวมนชนก ชูวรรณปะกรณ์	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
83	รศ.ดร.เกษแก้ว เลียงเพราะ	รองศาสตราจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 11:45 น.

